

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc bán tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

Nguyên nhiên liệu Mono Ethylene Glycol (MEG): là chất lỏng có nhiệt độ sôi cao, độ bay hơi thấp, có thể trộn lẫn với nước... được sử dụng làm chất dung môi và là nguyên liệu ban đầu cho nhiều quá trình tổng hợp, dùng làm chất trung gian để sản xuất nhựa, chất chống đông trong làm mát động cơ xe máy, dung dịch tản nhiệt, chất giữ ẩm trong công nghiệp thuốc lá, hồ sán, keo dán, chất ức chế ăn mòn..

Tài sản được bên thế chấp bàn giao cho PVcomBank để xử lý nợ, số lượng ghi nhận theo sổ sách là 2.201,38 tấn và sẽ được xác định lại theo số lượng thực tế tại thời điểm xử lý tài sản,

2. Giá chào bán:

Giá chào bán khởi điểm (chưa bao gồm VAT): 42.183.000.000 đồng/2.201,38 tấn hoặc 191.620.710 đồng/lô đối với lô từ số 1 đến lô số 220 và 26.443.658 đồng/lô đối với lô số 221 (mỗi lô 10 tấn, lô số 221 là 1,38 tấn).

Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác (nếu có) và các thủ tục sang chiết, hút tài sản ra khỏi bể chứa sẽ do Bên mua được tài sản chịu trách nhiệm thực hiện và nộp theo đúng các quy định.

3. Hình thức bán, thanh toán: Tài sản được chào bán cạnh tranh theo hình thức trả giá một lần, thông qua đơn chào mua tài sản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới PVcomBank. Mỗi đơn vị/hoặc cá nhân chỉ được gửi 01 đơn chào mua và không thấp hơn giá chào bán khởi điểm.

+ Quyền mua tài sản được tính theo thứ tự ưu tiên: Giá cao nhất (phù hợp theo quy định), trong trường hợp nhiều bên trả giá bằng nhau, quyền mua tài sản sẽ được ưu tiên cho đơn vị có thời hạn thanh toán sớm nhất.

+ Đại diện các đơn vị đến dự buổi mở niêm phong phải mang theo bản gốc Giấy giới thiệu của đơn vị, giấy tờ tùy thân liên quan.

+ PVcomBank được toàn quyền từ chối các đơn vị không cung cấp đủ hồ sơ; Đơn chào mua không theo mẫu quy định, có nội dung không rõ ràng, gây ảnh hưởng đến việc xem xét, xác định kết quả chào bán.

4. Hồ sơ đăng ký mua tài sản: Hồ sơ đăng ký mua tài sản gồm: Đơn chào mua tài sản (theo mẫu), bản sao GCN ĐKKD (đối với tổ chức; Bản sao CMDN/CCCD (đối với cá nhân), hồ sơ chuyển tiền.

Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank.

Địa chỉ : số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Phạm Hồng Minh - Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản

Số điện thoại: 0912 816 809; Email: minhph1@pvcombank.com.vn